





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

7 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนต่อสู้กับโรค NCDs</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, Linetoday, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็นประธานเปิดงานเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้นำองค์กร อสม. ในการต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยมี ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้นำองค์กร อสม. ระดับจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วม นโยบายที่สำคัญคือการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ด้วยบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานโดยกำหนดเป้าหมายให้คนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพด้วยการลดโรค NCDs โดยแนวทางสำคัญคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนและใช้กลไกภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับโรค NCDs และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของผู้นำองค์กร อสม. เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ อสม. ในเครือข่ายในการส่งต่อความรู้ความเข้าใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปยังประชาชนเพื่อลดปัญหาโรค NCDs และจัดการสุขภาพชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ อสม. โดยเฉพาะด้านการเงินให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยเป็นธรรมลดปัญหาการพึ่งพาหนี้นอกระบบ โดยจะลดดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิมร้อยละ 8 เหลือ ร้อยละ 6 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ทั่วประเทศได้ในช่วงต้นปี 2568 เป็นการสร้างขวัญกำลังใจและตอบสนองต่อความเสี่งสละของ อสม.</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ.อสม. ว่า ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.อสม.อยู่ที่นายกรัฐมนตรี เพื่อรอลงนาม เมื่อลงนามแล้วและเรื่องส่งถึงวิปรัฐบาล ตนก็จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา เพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การระบาดของไวรัส hMPV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวถึง กรณีสถานการณ์การระบาดของไวรัส HMPV ในจีน ว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีรายงานกลุ่มก้อนการระบาดของไวรัส HMPV และได้ประสานกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHR NFP) เพื่อขอแบ่งปันข้อมูลการระบาดในจีนแล้ว ซึ่งไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคระบบทางเดินหายใจที่มีความเข้มงวดในสามชั้น ได้แก่ ช่องทางเข้าประเทศ โรงพยาบาลและในชุมชน รวมทั้งกองระบาดวิทยา กรม คร.ร่วมกับภาคี สุ่มตรวจเชื้อในรพ.ที่กำหนด โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการระบาดเกิดขึ้น รวมถึงไทยมีมาตรฐานในการตรวจจับโรค มีห้องปฏิบัติการที่วิเคราะห์เชื้อได้และรพ.ทุกระดับมีศักยภาพและความพร้อมดูแลผู้ป่วย แต่ยังคงต้องระมัดระวังและแจ้งเตือนเครือข่ายให้เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการระบาดในอนาคต พร้อมแนะนำการป้องกันทำได้ด้วยการรักษาสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้ที่มีการไอหรือจาม</p> <p>- กองระบาดวิทยา กรม คร. ระหว่างวันที่ 3-30 ธ.ค.2566 เคยรายงานไทยพบการป่วยด้วยเชื้อ HMPV ราว 7.9 % น้อยกว่าการพบเชื้อเอนฟลูเอนซาที่ก่อโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งพบ 35.5 % และเชื้อโรโนไวรัส/เอนเทอโรไวรัสพบ 32.3%</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จุฬาฯ เผย ไวรัส HMPV ไม่ใช่ไวรัสใหม่ ทางศูนย์ไวรัสที่จุฬาฯได้ตรวจมาตั้งแต่ปี 2001 พบไวรัสในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในเด็กประมาณ 4 % และตรวจอย่างต่อเนื่องมาตลอดถึงปัจจุบัน พบไวรัสประมาณ 4-8% เป็นไปตามฤดูกาลกับโรคทางเดินหายใจอื่น และพบมากในฤดูฝนและฤดูหนาว ใช้วิธีตรวจเช่นเดียวกับ ATK ของโควิด พร้อมแนะนำหากใครมีอาการทางเดินหายใจ ไม่ควรไปโรงเรียน หน้ากากอนามัยให้ใส่ในผู้ที่มีโรคทางเดินหายใจทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปสู่คนอื่น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- สำนักข่าวอินดิเพนเดนท์ ของอังกฤษ เผยขณะนี้จีนกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส HMPV ทำให้โรงพยาบาลในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเต็มไปด้วยผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก และสาธารณสุขของจีนเริ่มมาตรการเฝ้าระวังและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด</p> <p>- นางเหมา หิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวยืนยันการระบาดของไวรัส HMPV ในจีน ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูหนาว ซึ่งในปีนี้การแพร่ระบาดมีความรุนแรงน้อยกว่า และขอบเขตการระบาดแคบกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมรับรองรัฐบาลจีนใส่ใจสุขภาพของพลเมืองจีนและชาวต่างชาติที่เดินทางมายังจีน และการเดินทางในจีนยังปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-ทางการอินเดีย ยืนยันว่า พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจที่มีชื่อว่า “เอชเอ็มพีวี” (HMPV) ทางตอนใต้ และรัฐคุชราต ทางตะวันตกของอินเดีย อย่างน้อย 3 ราย ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดเป็นเด็กทารก และไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ พร้อมเน้นย้ำว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำอาจ ช่วยให้ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสชนิดดังกล่าวได้</p>	
<p>ความปลอดภัยบุคลากร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีวิสามัญผู้ป่วยก่อความรุนแรงใน รพ.สุรินทร์ ว่า สธ. ตระหนักถึงความปลอดภัยของคนไข้ มีการทำความเข้าใจและอบรมบุคลากรในส่วนต่างๆ ต่อจากนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทำความเข้าใจวิเคราะห์ เพื่อพิจารณามาตรการเพิ่มเติมให้สมบูรณ์แบบที่สุด แม้บางอย่างอาจไม่ใช่หน้าที่ของ สธ. โดยตรง เราก็ต้องทำ</p>	
<p>นโยบายล้างไต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, voicetv)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ตอบกระทู้ สว. ปมนโยบายล้างไตสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ยืนยันไม่บังคับต้องล้างผ่านช่องทางที่นั่น ผู้ป่วยยังคงมีสิทธิเลือกตามความสะดวก เหมาะสม</p>	
<p>ก๊อชชิป รมว.สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชิปการเมือง</p> <p>-ตัวเลขงบประมาณค่าใช้จ่ายรักษาสุขภาพคนไทย ทำ รมว.สมศักดิ์ ลมแทบจับ เพราะยอดเงินสูงนับแสนล้านบาท แต่เจ้าตัวยังฮึดสู้ ปังโอเดียผลักดันอย่างต่อเนื่องให้คนไทยกินเป็น ใช้ชีวิตเป็นด้วยการนับคาร์บ ไม่ว่าจะเดินสายไปที่ไหน ก็มักพกทัพพิติดตัวเสมอ ขึ้นเวทีไหนก็ต้องควักโครว์สุดแขน แม้กระทั่งทุกกรมจัดกิจกรรมอะไรก็ต้องส่งเสริมนับคาร์บด้วย เรียกว่ากระแสนับคาร์บฮิตติดลมบนไปแล้ว ขออินทหรนด์รักสุขภาพตามท่าน รมต. สายเฮลตี้ด้วยคน</p>	
<p>รมช.ตรวจเยี่ยมสถาบันพระบรมราชชนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, NBT)</p> <p>-นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. พร้อมด้วย ศ.พิเศษ ดร.พ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สบช. และคณะลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร จึงมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีแนวทางการดำเนินการดังนี้ ประการหนึ่ง เร่งขยายศักยภาพในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประการที่สอง พัฒนาระบบการกระจายบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ ประการที่สาม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้สวัสดิการและดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึงเพื่อรองรับความท้าทายด้านสุขภาพ ประการที่สี่ สนับสนุนและขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข การยกระดับศักยภาพของสถานพยาบาลที่มีอยู่เดิมควบคู่ไปกับการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรอย่างมีระบบ เตรียมหารือกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณสนับสนุนส่งเสริมการนวดแผนไทยเพื่อผลิตหลักสูตรระยะสั้นหมอนวดแผนไทยให้เกิดผลสำเร็จ ควบคู่ไปกับสมุนไพรไทยอาจสามารถทำรายได้ให้กับประเทศได้</p>	
<p>สธ. แจ้งผลประเมิน ‘พกส.’</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือเรื่อง “การดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เข้าสู่สายงานนักสาธารณสุข” ส่งถึงผู้ตรวจราชการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สธ. เขตสุขภาพที่ 1 – 12 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2567 แจ้งผลประเมินคัดเลือก “พนักงานกระทรวงสาธารณสุข” เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง “นักสาธารณสุข” จาก 765 อัตรา อนุมัติ 751 อัตรา ไม่อนุมัติ 14 อัตรา เหตุไม่เป็นไปตามโครงสร้างอัตรากำลัง - ไม่มีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน</p>	
<p>แนวคิดปิดห้องคลอด รพช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขต 11 กล่าวถึงกรณีกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.นครศรีธรรมราช ออกหนังสือขอความร่วมมือ รพช. เปิดบริการเฉพาะการคลอดฉุกเฉิน พร้อมแนบแนวทางการส่งต่อเพื่อการคลอดของเครือข่าย จ. นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเหตุผลว่าเป็นเพราะอัตราจำนวนการเกิดน้อยในพื้นที่ เฉลี่ยแล้วไม่ถึง 10 ราย/เดือน ว่า เป็นเพียงแนวคิดของ สสจ.นครศรีธรรมราช ที่ต้องการแก้ปัญหาการให้บริการคลอดบุตรในพื้นที่เท่านั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลว่าหากยกเลิกห้องคลอดใน รพช. จะต้องเตรียมการและวางแผนอย่างไร เพราะต้องหาเครือข่าย รพ. ที่สามารถรับส่งต่อกรณีต้องทำการคลอด รวมถึงต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่ รพช. ดูแลรับผิดชอบด้วย ทั้งนี้ อาจเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด มีขั้นตอนการดำเนินการ ยังไม่ใช่คำสั่งอย่างเป็นทางการ</p>	
<p>อหิวาตกโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์อหิวาตกโรคในประเทศไทยตรวจพบเชื้ออหิวาตกโรค ชนิด Vibrio cholerae serogroup O1, serotype Ogawa ในผู้ป่วยที่เดินทางผ่านด่านพรมแดนแม่สอด ผลการทดสอบความไวต่อยาฆ่าเชื้อไวต่อยา Tetracycline (เตตราไซคลิน) ซึ่งเป็นยากลุ่มแรกที่แพทย์เลือกใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยอหิวาตกโรค และจากการทดสอบทางห้องปฏิบัติการพบยาดังกล่าวยังใช้ได้ผลดี รวมถึงดำเนินการทดสอบเพื่อวิเคราะห์สายพันธุ์ของเชื้อ Vibrio cholerae ที่แยกได้จากผู้ป่วย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงการแพร่กระจายของเชื้อ รวมถึงช่วยในการระบุสายพันธุ์ที่อาจมีความเสี่ยงสูงซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการอย่างเต็มที่ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยใช้เทคนิคมาตรฐาน รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ การเพาะแยกเชื้อและจำแนกชนิด การตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยเทคนิค PCR การทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการให้ยารักษา และการตรวจวิเคราะห์จีโนมเชิงลึกเพื่อติดตามการกลายพันธุ์และวิเคราะห์เชิงระบาดวิทยา โดยดำเนินงานร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>ภาวะซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, thestandard, line)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนระวังภาวะซึมเศร้าหลังวันหยุดยาว (Post-Vacation Depression) ที่อาจทำให้รู้สึกท้อแท้ เหนื่อยล้า และหมดไฟในการทำงาน โดยเฉพาะหลังจากเทศกาลปีใหม่ที่มีกิจกรรมสังสรรค์ และการบริโภคอาหารที่อาจกระทบต่อสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยเน้นดูแลสุขภาพผ่านการควบคุมอาหารแบบสมดุล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง และฝึกสมาธิเพื่อผ่อนคลายจิตใจ หากอาการซึมเศร้ายืดเยื้อ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ</p>	
<p>น้ำตาเทียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, newtv, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย น้ำตาเทียม ผลิตขึ้นเพื่อนำมาใช้หล่อลื่นลูกตา มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำตาธรรมชาติ ช่วยหล่อลื่นให้ความชุ่มชื้นกับดวงตา ป้องกันและบรรเทาอาการตาแห้ง ระคายเคืองตา แสบตา รวมถึงลดอาการตาอักเสบ และหล่อลื่นลูกตาสำหรับผู้ใส่คอนแทกต์เลนส์ อย่างไรก็ตาม มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และข้อควรระวังในการใช้ และการหยอดน้ำตาเทียมเป็นเพียงการบรรเทาอาการในเบื้องต้นเท่านั้น</p> <p>นพ.อาคม ชัยวิระวัฒน์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า น้ำตาเทียม คือ สารเลียนแบบน้ำตาธรรมชาติที่ช่วยหล่อลื่นและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตา มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำ เจล น้ำมันผสม มีทั้งผสมสารกันเสียและปราศจากสารกันเสีย ควรเลือกใช้ตามลักษณะปัญหาอาการตาแห้ง หรือปัจจัยอื่นๆ หากใช้น้ำตาเทียมแล้ว แต่ไม่สามารถบรรเทาอาการตาแห้งได้ หรือเกิดความผิดปกติอื่นๆ ควรพบจักษุแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กินปลาช่วยลดน้ำหนัก-พัฒนาสมองห่างไกลโรคได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>-หลายคนมีคำถามกินปลาฉลาดจริงๆไหม น.ส.ภาพิมล บุญอึ้ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย เผยปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่าย ไขมันต่ำ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของปลา และมีกรดไขมัน ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีคุณค่าในการลดการจับตัวของเกล็ดเลือดและอาจจะช่วยในการป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจหรือไขมันในเลือดสูง หากรับประทานปลาเป็นประจำ ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหรือไขมันอุดตันก็จะน้อยกว่าคนทั่วไป ที่สำคัญมีผลวิจัยว่าสาร DHA มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสมองโดยเฉพาะในส่วนของความจำและการเรียนรู้ แต่หากกินปลาน้ำจืดแบบสุกๆดิบๆ อาจเสี่ยงเชื้อโรค พยาธิ ควรเลือกปลาจากแหล่งที่น้ำเชื่อถือ เพื่อลดการปนเปื้อนสารพิษ สารเคมีต่างๆ ควรรับประทานปลาที่ปรุงสุก เมนูที่ดีต่อสุขภาพควรเป็นประเภท อบ ต้ม นึ่ง ปิ้งย่าง เปลี่ยนประเภทของปลาไปเรื่อย ๆ ลดปัญหาการปนเปื้อน และรับประทานอาหารอื่น ๆ ร่วมด้วยให้ครบ 5 หมู่ หลากหลายในปริมาณที่เหมาะสม</p>	
<p>อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, INN, newtv, pptvhd36)</p> <p>- ศปถ. แดงสรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ช่วง 10 วันอันตราย เสียชีวิตรวม 436 ราย ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว ขณะที่ผู้บาดเจ็บมี 2,376 ราย โดย กทม.พบเสียชีวิตสูงสุดที่ 26 ราย สาเหตุหลักคือขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด และเมาแล้วขับ ส่วน 3 จังหวัดตายเป็นศูนย์ ได้แก่ จ.ตราด จ.ยะลา จ.สมุทรสงคราม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, tvpoolonline, linetoday, ch7, newtv)</p> <p>- พญ.ชไมพันธ์ สันติกาญจน์ อดีตที่ปรึกษาด้านป้องกันการบาดเจ็บและภาวะพิการประจำองค์การอนามัยโลกภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ แสดงความกังวลเกี่ยวกับความไม่ตรงไปตรงมาของการแถลงตัวเลขการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 10 วันอันตราย โดยที่ตัวเลขที่ ศปถ. รายงาน ดูเหมือนจะต่ำกว่าตัวเลขของ สธ. ซึ่งระบุว่าในช่วงเวลาเดียวกันมีผู้บาดเจ็บ 31,572 ราย เสียชีวิต 537 ราย ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลจากภาครัฐ นอกจากนี้ มองว่าการตั้งจุดตรวจและการจัดชุดเจ้าหน้าที่จำนวนมากนั้น ไม่ได้ผลในการลดอุบัติเหตุอย่างที่ควรจะเป็น</p>	
<p>ตรวจสุขภาพพื้นที่ กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, pantip) เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>-เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 67 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2567 กำหนดรายการและขอบเขตบริการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชน กทม. ตามกลุ่มวัย ความถี่ปีละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, โลกวันนี้, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, ch7, hfocus, newtv)</p> <p>- รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดงานวิจัยใหม่ระบุ “สูบบุหรี่ไฟฟ้าแบบให้ความร้อน หรือ Heated tobacco products (HTPs) เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลung cancer ไม่ติดต่อกับหรือ NCDs สูงถึง 68% ซึ่งมากกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดา” โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยประเทศเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาติดตามกลุ่มตัวอย่าง 183,870 ราย ที่ไม่มีประวัติในกลุ่มโรค NCDs เป็นเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2562-2563) ผลการศึกษาที่สำคัญสรุปได้ว่า 1.ความเสี่ยงของการเกิดโรค NCDs เพิ่มขึ้น 68% สำหรับผู้สูบบุหรี่ HTPs ในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ใด ๆ เลย 2.ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ HTPs ที่ปัจจุบันไม่ได้สูบบุหรี่แบบธรรมดา ความเสี่ยงของการเกิดโรค NCDs จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อมีการสูบบุหรี่ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 3.ความเสี่ยงของการเกิดโรค NCDs เพิ่มขึ้น 33% ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ HTPs ที่สูบบ่อยกว่า 16 ครั้งต่อวัน 4.การสูบบุหรี่ HTPs เสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs สูงกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดา ทั้งนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้า HTPs ไม่ได้ปลอดภัยกว่าบุหรี่ธรรมดาตามที่มีการกล่าวอ้างแล้ว แท้จริงแล้วเป็นผลิตภัณฑ์คนละประเภท แม้จะไม่มีสารนิโคติน แต่ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยกว่า เพราะมีสารพิษที่แตกต่างกัน ซึ่งบุหรี่ HTPs มีสารพิษหลายชนิดที่สูงกว่าบุหรี่ธรรมดา และที่สำคัญองค์การสุขภาพอย่างองค์การอาหารและยาสหรัฐ (US FDA) ก็ประกาศชัดเจนว่า ห้ามโฆษณาว่าบุหรี่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไฟฟ้า HTPs เป็นผลิตภัณฑ์ลดอันตราย ซึ่งนอกจากเรื่องอันตรายต่อสุขภาพแล้ว ยังไม่มีหน่วยงานด้านสุขภาพใดในโลกที่รับรองว่าบุหรี่ไฟฟ้า HTPs ช่วยทำให้เลิกบุหรี่ธรรมดาได้</p> <p>ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ออกมาแถลงข้อเสนอเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า 3 ทางเลือก ที่จะนำเข้าสู่วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร โดย 2 ใน 3 ทางเลือกจะอนุญาตให้เปิดขายบุหรี่ไฟฟ้าแบบ HTPs ซึ่งจากข้อมูลงานวิจัยใหม่ชิ้นนี้ ทำให้ข้อเสนอดังกล่าวน่าจะขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขที่มีนโยบายลดการป่วยจากโรค NCDs ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุข ดังนั้นหากจะมีการเปิดให้ขายบุหรี่แบบ HTPs ก็จะต้องเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs และเป็นการย้อนแย้งต่อนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ก็ยังยิ่งทำให้ภาระโรคของ NCDs สูงมากขึ้นไปอีก จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องนี้รอบคอบ</p>	
<p>สงขลาทบทวนรับถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นางฐิตารีย์ เชื้อพรหมณ์ พยาบาลวิชาชีพ รก.ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา เผยถึงสาเหตุที่ในปี 2568 อบจ.สงขลา ไม่รับถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ว่า อบจ.สงขลา ต้องการปรับระบบการทำงานของ รพ.สต. ถ่ายโอนทั้ง 49 แห่งที่รับมาก่อน เพื่อปรับแนวความคิดการทำงานของบุคลากร รพ.สต. และเตรียมพร้อมรับกับหน่วยงานใหม่ที่ต้องดำเนินการ อาจต้องใช้เวลา 1-2 ปี</p>	
<p>โครงการตรวจสุขภาพฟรี 1 ล้านคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- รศ.ทวิตดา กมลเวช รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม. จัดโครงการตรวจสุขภาพฟรี 1 ล้านคน ทำให้ได้ทราบผลการตรวจสุขภาพประชาชนแบบเจาะกลุ่ม โดยพบผู้ใช้แรงงานอยู่ในแคมป์คนงานและผู้อยู่อาศัยแบบพักเดี่ยว มีแนวโน้มการเป็นโรคเบาหวานค่อนข้างสูง ขณะที่การตรวจคัดกรองสุขภาพจิตพบคนกรุงเทพฯ มีความเครียดมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ประมาณร้อยละ 10-11 ในจำนวนนี้มีความเครียดระดับปานกลางไปจนถึงมาก ในช่วงอายุ 15-35 ปี และเครียดมากที่สุด ในอายุ 15-25 ปี จึงได้มีการหารือกับจิตแพทย์ ของโรงพยาบาลสังกัด กทม.ในการช่วยแก้ปัญหา โดยจะเริ่มทำโครงการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต จับมือกับมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงมหาวิทยาลัย เพราะช่วงอายุ 15-25 ปี บางส่วนยังศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอีกส่วนอยู่ระหว่างหางาน เป็นช่วงจุดเปลี่ยนของการใช้ชีวิต จึงทำให้เกิดภาวะเครียดได้ง่ายขึ้น ส่วนกลุ่มที่เป็นนักเรียนหรือกลุ่มเปราะบาง จะมีการอบรมครูสังกัด กทม.ร่วมกับจัดพยาบาลอนามัยโรงเรียนจากศูนย์บริการสาธารณสุขไปให้ความรู้ เพื่อให้ได้รับการดูแลตรงกับที่เป็นอยู่</p> <p>ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าจิตแพทย์ของ รพ.สังกัด กทม.มีอยู่น้อยมากเพียง 23 คน เมื่อมีคนเครียดก็ต้องการที่ปรึกษา ซึ่งหากประเมินแล้วอาจจะยังไม่ต้องถึงขั้นไปพบจิตแพทย์จะมีการเพิ่มจำนวนนักจิตวิทยาที่สามารถให้คำปรึกษาได้ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบคัดกรองเบื้องต้นได้จากทางแอปพลิเคชันหมอ กทม. เพื่อให้ทราบว่าสภาพจิตใจของเราเป็นอย่างไร ซึ่งหากพบว่า มีอาการกระทบต่อสุขภาพจิตจะมีลิงก์ข้อมูลเพื่อไปพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ แต่หากกรณีมีสัญญาณ สัมผัสหรือภาวะเสี่ยงสูง จะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีแผนกดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งมี 6-10 เตียง แยกผู้ป่วยชายและหญิง สามารถรับผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยจากยาเสพติด ซึ่งจะประสานการทำงานกับกรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าพระยา และสถาบันราชานุกูล ว่าจะผลักดันให้มีจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลให้มากขึ้น เพิ่มนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาเบื้องต้นและมีแผนที่จะจัดทำ Telemedicine เชื่อมต่อจิตแพทย์เข้ามาให้บริการมากขึ้นต่อไป</p>	
<p>หมอนวดมือหนัก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, คมชัดลึก)</p> <p>- เพจ drama-addict แชรโฟสต์ของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่ง ระบุ เจอเคสหมอนวดคอกหมอนวดมือหนัก คนใช้ชาย วัย 30 ปี หลังไปนวดคอแล้วพบกระดูกคอคดทับไขสันหลัง จนทำให้เกิดอาการอ่อนแรงครึ่งซีกฝั่งขวาของร่างกายและขาในฝั่งซ้าย แม้จะมีการตรวจ MRI ซึ่งไม่พบการหักหรือเคลื่อนของกระดูกคอ แต่ต้องผ่าตัดเพื่อรักษา ไม่รู้เคสนี้หมอนวดมีใบประกอบหรือไม่ และไม่ได้มีการซักประวัติเรื่องนวดละเอียดว่าบิดคอด้วยหรือไม่ บอกแค่ว่าหมอนวดแรงมาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ล้างจานในคลอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, thaipbs, line, nationtv, lasvegasnews)</p> <p>- พญ.ปาจรีย์ อารีร์บ นพ.สสจ.ราชบุรี เผย กรณีตมรามาที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หลังชาวต่างชาติถ่ายคลิปพนักงานล้างจานในคลอง ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ทางสสจ.ดำเนินสะดวกมีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ร้านที่นำอุปกรณ์ไปล้างในคลองเป็นร้านขายอาหารตามสั่ง ในตลาดน้ำโดยของที่นำไปล้างเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ เช่น กระทะ หม้อ ซึ่งเป็นการล้างเบื้องต้นเท่านั้น และได้นำไปทำความสะอาดโดยน้ำยาล้างจานและน้ำประปตามสุขลักษณะอีกครั้ง ไม่ใช่เป็นการล้างน้ำคลอง และไม่มีกาทิ้งเศษอาหารลงคลองแต่อย่างใด โดยได้ทำการตักเตือนรวมถึงกำชับเรื่องความปลอดภัยและความปลอดภัยเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในน้ำอีกด้วย ทั้งนี้ ทางสาธารณสุขไม่ได้นั่งนอนใจจะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ และออกประชาสัมพันธ์กำชับผู้ประกอบการบริเวณตลาดน้ำต่างๆในจ.ราชบุรี ให้รักษาเรื่องสุขอนามัยให้ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาทางสสจ.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ตลอดอยู่แล้ว</p>	
<p>เตือนอากาศหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง)</p> <p>- สสจ.อำนาจเจริญ แจ้งเตือนชาวอำนาจเจริญว่า อากาศหนาวติดต่อกันมาหลายวัน จึงต้องสวมใส่เครื่องกันหนาวหนาๆ และระมัดระวังสุขภาพร่างกายให้มาก โดยเฉพาะ เด็กและผู้สูงอายุ ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ดื่มน้ำอุ่น รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย ส่วนที่มีการเข้าใจผิด เรื่อง การดื่มสุราก็หนาว ไม่เป็นความจริง และ การดื่มสุราไม่สามารถแก้หนาวได้ ซึ่งการดื่มสุรา ท่ามกลางอากาศหนาวจัดอาจช็อคเสียชีวิตได้ ที่สำคัญ มีหลายคนเข้าใจว่า ทานเนื้อสุนัขดำ แก้หนาว ไม่เป็นความจริง การทานเนื้อสุนัข เหมือนกับทานเนื้อสัตว์ทั่วไป และไม่สามารถแก้หนาวได้</p>	
<p>สหรัฐฯ พบผู้ป่วยไข้หวัดนก H5N1 รุนแรงเสียชีวิตรายแรกแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ สยามรัฐ ch3 อีจัน linetoday pptvhd36)</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขของรัฐลุยเซียนา แถลงว่า ผู้ป่วยชาวสหรัฐฯ ซึ่งเข้ารับการรักษาด้วยโรคไข้หวัดนก H5N1 รุนแรงเสียชีวิตแล้ว ถือเป็นรายงานผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสชนิดนี้รายแรกในประเทศ เบื้องต้นพบมีอายุมากกว่า 65 ปี และมีภาวะสุขภาพอื่น ๆ เรื้อรัง ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคร้ายแรง พบมีการสัมผัสกับไก่หลังบ้านและนกป่ารวมกันก่อนป่วย</p>	
<p>ฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อไวรัสฝีดาษลิงสายพันธุ์ใหม่ “clade 1b” รายแรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ อินโฟแคสต์</p> <p>- ฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อไวรัสฝีดาษลิง (mpox) สายพันธุ์ใหม่รายแรก ผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้เดินทางไปยังแอฟริกากลางซึ่งเป็นแหล่งที่มาของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ แต่เคยติดต่อกับบุคคลสองคนที่เดินทางกลับมาจากภูมิภาคดังกล่าว หน่วยงานสาธารณสุขกำลังสืบหาต้นตอของการติดเชื้อและติดตามผู้ที่อาจมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อทั้งหมด</p>	